


สรุปข้อหารือและการให้คำปรึกษา ประเด็นข้อหารือ

“การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 ของบุคคลในครอบครัว”

ประเด็นข้อหารือ	การให้คำปรึกษา
<p style="text-align: center;">“การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 ของบุคคลในครอบครัว”</p> <p>กรณีการขอเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 ของบุคคลในครอบครัว (เพิ่มเติม) ตามที่บุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับเชื้อโควิด 19 ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยได้ ตามหนังสือที่ อว 8603.14/386 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยหลักเกณฑ์กำหนดไว้ว่า การขอเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 สามารถเบิกจ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานได้เฉพาะตัวบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัว</p> <p>ข้อหารือ : เพื่อเป็นประโยชน์ในภาพรวมของบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยฯ โดยขอให้บุคคลในครอบครัวสามารถเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 เพิ่มเติม จากแนวทางการปฏิบัติ/หลักเกณฑ์เดิม</p> <p>คำถาม : บุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ สามารถเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 ได้หรือไม่</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>สำนักงานตรวจสอบภายในได้ทำหนังสือ ข้อหารือกับท่านอธิการบดี ความว่า ปัจจุบันตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 157 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามข้อ 5 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 หากแพทย์ผู้รักษาได้ดำเนินการสอบสวนโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว มีความเห็นว่า จำเป็นต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ให้สามารถเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 ได้เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อจะได้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงาน โดยมีผลบังคับใช้เป็นไปตามหนังสือของกรมบัญชีกลางดังกล่าวข้างต้น</p> <p>คำตอบ : พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทประจำ สามารถเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 ของบุคคลในครอบครัวได้ ภายในวงเงินสวัสดิการพนักงานฯ ของตนเองได้</p>